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Borgarráð

       

Umsögn um fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks um kostnaðarþátttöku íbúa á 
Kjalarnesi vegna lagningu ljósleiðara.

Á fundi borgarráðs 25. október sl. lögðu  borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks fram 
eftirfarandi fyrirspurn:

„Hver er kostnaðarþátttaka íbúa á Kjalarnesi vegna lagningar ljósleiðara?“

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:  

Ljósleiðari er þegar í þéttbýli á Kjalarnesi en ljósleiðaravæðing í dreifbýli í Reykjavík er 
ólokið.

Borgarráð samþykki þann 20. september 2018 samstarfssamning við Kjósarhrepp um 
lagningu ljósleiðararöra frá Kiðafelli í Kjós til Grundarhverfis á Kjalarnesi. Verkefnið var til 
komið vegna þarfa Kjósarhrepps um tengingu við grunnkerfi ljósleiðara í Grundarhverfi. 
Rörið mun síðan nýtast í heildarverkefninu „Ljósleiðarvæðing dreifbýlis Reykjavíkur.“ 
Reykjavíkurborg sótti um styrk í Fjarskipasjóðs vegna verkefnisins Ísland ljóstengt 2019 
haustið 2018 og hefur fengið tilboð um 48.960.000 króna styrk. Ekki hefur verðið tekin 
ákvörðun um hvort íbúar í dreifbýli á Kjalarnesi munu bera einhvern kostnað vegna þessa 
verkefnis. 
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